

Làm cầu răng sứ có bền không là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm trong tuần vừa qua. Cầu răng sứ là một trong những phương pháp phục hình răng giả. Tuy phương pháp này còn tồn tại nhiều nhược điểm nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn vì chi phí phù hợp với túi tiền của nhiều người. Nhưng nhiều người vẫn thắc mắc về độ bền của cầu răng sứ, bài viết sau đây sẽ giải đáp vấn đề này giúp bạn. Hãy cùng theo dõi nhé.

Làm cầu răng sứ có bền không phụ thuộc vào tiêu chí nào?

Làm cầu răng sứ có bền không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà bạn cần tìm hiểu để thực hiện đạt kết quả cao.

Loại răng sứ bạn chọn

Tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi người mà sẽ có sự lựa chọn phục hình với loại răng sứ nào. Tuy nhiên, nếu chọn loại răng sứ kim loại, tuy có giá thành rẻ hơn nhưng lại mang nhiều nhược điểm mà bạn cần lưu ý khi thực hiện. Màu sắc của răng sứ kim loại sẽ không giống màu răng thật, độ bền cũng không duy trì được lâu, sau vài năm khung kim loại sẽ gây đen viền nướu.

Còn đối với dòng răng sứ không kim loại mặc dù chi phí có cao hơn những dòng răng sứ khác nhưng độ bền của nó có thể kéo dài trên 20 năm và màu sắc rất giống răng thật, chịu lực tốt.

Cách chăm sóc sau khi làm cầu răng sứ

Cầu răng sứ có bền không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách chăm sóc của bạn sau khi thực hiện. Với cách chăm sóc răng miệng tốt, có chế độ ăn uống khoa học và vệ sinh răng miệng tốt thì độ bền của răng sứ sẽ kéo dài hơn. Cụ thể, bạn cần đánh răng 2 lần/ ngày, sử dụng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn để lấy sạch các mảnh thức ăn còn bám trên răng, tránh những thực phẩm nhiều màu gây ảnh hưởng đến răng, tránh những thức ăn quá cứng.

Chọn địa chỉ nha khoa thực hiện

Ngày nay, khi mà nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng cao, nhiều địa chỉ nha khoa mọc lên nhưng không đảm bảo chất lượng. Một địa chỉ nha khoa uy tín và đảm bảo phải có đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại.

Bác sĩ thực hiện quyết định rất nhiều đến độ bền của răng sứ, các khâu tiến hành làm cầu răng sứ đều phải thực hiện đúng kỹ thuật để không làm ảnh hưởng đến nướu và không làm tổn thương đến tủy răng.

[Bệnh viện răng hàm mặt](#) đã thực hiện thành công cho rất nhiều khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Với đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, các khâu tiến hành đều đạt chuẩn nên bạn có thể yên tâm thực hiện.

Như vậy, **làm cầu răng sứ có bền không** sẽ phụ thuộc vào nhiều tiêu chí mà bạn nên tham khảo để cầu răng sứ duy trì độ bền lâu dài. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực làm đẹp. Nếu bạn đnag gặp phải vấn đề gì về răng miệng, bạn có thể đến trực tiếp tại nha khoa Đăng Lưu để được thăm khám và điều trị.